



OHEC Newsletter



www.mua.go.th/pr_web
ohecthailand
@ohec_th

ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๗๙ ประจำวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐



ประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โสภณ นภائر ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา โดยมี ดร.สุภัทธ์ จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนา : นายชจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร และรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ร่วมเป็นวิทยากรในการอภิปรายและรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ชี้แจงกรอบ หลักคิด สรุปข้อกฎหมายการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐

ผู้ช่วยรัฐมนตรี กล่าวในการประชุมว่า วันนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการอุดมศึกษาไทย การระดมความคิดเห็นเพื่อจะตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ซึ่งถ้าจัดตั้งสำเร็จก็จะถือเป็นประวัติศาสตร์



จากหน้า ๒

ครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของการอุดมศึกษาไทย การแยกกระทรวงอุดมศึกษาออกจากกระทรวงศึกษาธิการ จะต้องเป็นการแยกเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ซึ่งจะ เป็นประโยชน์แก่ระบบการศึกษาของประเทศ ไม่เฉพาะกับอุดมศึกษาเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์ กับการศึกษาในระดับอื่นๆ อีกด้วย เพราะกระทรวง ศึกษาธิการเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่มาก การจะ ขับเคลื่อนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเป็นไปได้ยาก การบริหารองค์กรขนาดใหญ่เป็นเรื่องที่ยาก สมควร จะลดขนาดของกระทรวงศึกษาธิการลง และหน่วยงาน ที่ร่วมในการแยกออกจากกระทรวงศึกษาธิการ คือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

“ขอฝากแนวคิดเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ช่วยกันคิดว่า บทบาทหน้าที่ของกระทรวง อุดมศึกษาจะต้องเน้นการส่งเสริมและสนับสนุน



การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้มากที่สุด แต่หน้าที่ในการควบคุมต้องน้อยลง เน้นที่การ กำกับดูแลเพื่อช่วยผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาเกิด การพัฒนาตนเองและต้องเป็นหน่วยงานหลักในการ เชื่อมโยงนโยบายจากฝ่ายการเมืองลงไปสู่สถาบัน อุดมศึกษาเพื่อจะขับเคลื่อนนโยบายของประเทศ” ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ กล่าวในตอนท้าย.



บรรณาธิการสวัสดิ์



OHEC Newsletter ฉบับนี้ นำเสนอการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟัง ความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔ ณ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา และข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต้อนรับ น้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ปี ๒๕๖๐

...สวัสดิ์ดี



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา

ด้วยกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ เป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน ในสถาบันอุดมศึกษา มีปณิธานเพื่อถ่ายทอดความสัมพันธของนิสิต นักศึกษารุ่นที่สุ่รุ่นน้อง ยังผลให้เกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในสถาบัน และมีกรช่วยเหลือเกื้อกูลกันพี่น้อง ฯลฯ ดังนั้น เพื่อให้ประเพณีการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ชำรงไว้ซึ่งปณิธานที่ตั้งมา อีกทั้งมีลักษณะในการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ อบอุ่น ประทับใจ และเสริมสร้างการพัฒนา นิสิตนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงกำหนดนโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้

นโยบาย

1. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ต้องมุ่งเสริมสร้างกิจกรรม เชิงสร้างสรรค์และก่อให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวกแก่สาธารณชน
 2. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ต้องเคารพสิทธิเสรีภาพและ หลักความเสมอภาค ไม่มีความรุนแรงและห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งทางร่างกายและหรือจิตใจ ไม่ตีตมสุราและเสพสิ่งมีนเมาทุกชนิด
 3. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ต้องไม่กระทบต่อการเรียนการสอน
 4. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ต้องอยู่ในความรับผิดชอบ กำกับ ดูแลของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกคณะ/ภาควิชา และนิสิต นักศึกษารุ่นที่ รวมถึงต้องให้คำปรึกษา ในการจัดกิจกรรมให้มีลักษณะสร้างสรรค์ ไม่ขัดต่อระเบียบสถาบัน กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณีและมารยาททางสังคมที่ตั้งมา
 5. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ต้องไม่จัดกิจกรรมนอกสถานที่ เพื่อความปลอดภัยและความประหยัดของนิสิตนักศึกษาเป็นสำคัญ
- มาตรการ
1. ให้สถาบันอุดมศึกษา ารณรงค์ ประชาสัมพันธ์เปิดเผยแพร่แบบกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจกับนิสิตนักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ให้เข้าใจวัตถุประสงค์ นโยบายและมาตรการ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ตลอดจนร่วมตรวจสอบการจัดกิจกรรมได้
 2. ให้นิสิตนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ด้วยความสมัครใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามาสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมได้
 3. รุ่นพี่ที่จัดกิจกรรมจะต้องได้รับการคัดเลือก และมีการเตรียมความพร้อม พัฒนาทักษะก่อนการจัดกิจกรรม
 4. ให้สถาบันอุดมศึกษา มีบทลงโทษทางวินัยอย่างเข้มงวดกับนิสิต นักศึกษา รวมถึง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของนิสิตนักศึกษาที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานหลักความเสมอภาค และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของสถาบัน
 5. ให้สถาบันอุดมศึกษาออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ และมาตรการในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 6. ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังเพื่อติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหา และประสานกับสื่อมวลชนและผู้ปกครอง
 7. ให้สถาบันอุดมศึกษามีการประเมินผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มีการยกย่องชมเชยนิสิต นักศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนในโอกาสอันควร
 8. ให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาแต่ละสถาบัน ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการข้างต้นอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสุภัทร จำปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา





**1 พฤษภาคม 2560 พิธีเปิดชมรมสุขภาพดี สกอ.
ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา**



**คณะ
ผู้จัดทำ**

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๐๓๙๔-๕๖๐๖-๙
เว็บไซต์ www.mua.go.th อีเมล pr_mua@mua.go.th

ที่ปรึกษา
ดร.สุภัทร จำปาทอง
นายขจร จิตสุขุมมงคล
รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร
ดร.อรสา ภาววิมล
นายวันนี นนทศิริ

บรรณาธิการ
นางสาวปิยาณี วิริยานนท์
กองบรรณาธิการ
นายเจษฎา วณิชชากร
นางสาววินัส แก้วประเสริฐ
นายจรัส เล็กเกาะทวด
นางสาวกุลนันท์ ภูมิกักดี

นายวัชรพล วงษ์ไทย
นางปราณี ชื่นอารมณ
นางสาวอินทิรา บัวลอย

ผู้พิมพ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ตโปรเกรส
๕๐ ซ.เพ็ญและเพื่อน แขวง/เขตดินแดง
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐-๒๒๔๗-๒๕๖๐
E-mail: art.progress@hotmail.com